

Số: 344/BC-UBND

Bình Long, ngày 24 tháng 11 năm 2022

## BÁO CÁO

### Về việc giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri Trước kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã.

Thực hiện Thông báo số 124/TB-HĐND ngày 04/11/2022 của HĐND thị xã về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XII.

UBND thị xã giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Cử tri bà Nguyễn Thị Thu Bích, ấp 17, xã Thanh Phú: Có ý kiến đề nghị các cấp giải quyết dứt điểm tình trạng xả phân heo gây ô nhiễm môi trường tại trại heo bà Trương Hoài Thu tại tổ 1B, ấp 17.**

Đối với nội dung này, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã kiểm tra, trả lời cử tri như sau:

Thực hiện Công văn số 1556/UBND-SX ngày 23/8/2022 của UBND thị xã về việc tham mưu xử lý việc chăn nuôi heo gây ô nhiễm môi trường của bà Trương Thị Hoài Thu và Ông Đinh Sỹ Việt tại ấp 17, xã Thanh Phú. Thông báo số 83/TB-UBND ngày 22/4/2022 của UBND thị xã Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thị xã – Đặng Hoàng Thái chủ trì họp giải quyết xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với bà Trương Thị Hoài Thu. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, UBND xã Thanh Phú kiểm tra hiện trạng chăn nuôi và làm việc với hộ bà Trương Thị Hoài Thu, kết quả như sau: Bà Trương Thị Hoài Thu đã thực hiện hoàn thành việc di dời chuồng nuôi heo sinh sản từ khu vực nhà ở lên khu vực rẫy. Giảm đàn nuôi heo thịt từ 190 con xuống còn 105 con (có thiện chí thực hiện dù chưa đạt yêu cầu).

Việc xả thải ra môi trường đã được khắc phục. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu bà Trương Thị Hoài Thu phải tiếp tục giảm đàn về chăn nuôi nông hộ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày 09/9/2022 theo quy định. Quá thời hạn nêu trên bà Thu không thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật (*kèm theo yêu cầu thực hiện thêm hầm chứa nước thải chăn nuôi theo quy định, khi có sự cố về hầm chứa nước thải cần báo về UBND xã Thanh Phú để xử lý phù hợp giảm thiểu ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh. Bà Trương Thị Hoài Thu đã cam kết thực hiện những yêu cầu nêu trên*).

**2. Cử tri ông Lê Quang Tiến, ấp Phú Thành, xã Thanh Phú: Đề nghị HĐND thị xã về ANTT, TNXH hai bên đường Quốc lộ 13 thị xã Bình Long kiểm tra các quán cà phê đèn nháy, đèn mờ.**



Đối với nội dung này, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các phòng ban có liên quan, Công an thị xã và UBND xã Thanh Phú tổ chức kiểm tra đột xuất các quán cà phê đèn nháy, đèn mờ hai bên đường Quốc lộ 13 tại ấp Phú Long, xã Thanh Phú về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội thực tế các cơ sở kinh doanh dịch vụ cà phê đèn mờ. Kết quả như sau:

- Đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp và dễ lợi dụng để hoạt động các hình thức trá hình, theo quy định tại Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2003 và Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 15/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2006 của Bộ Lao Động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành, chống tệ nạn mại dâm.

- Đoàn tiến hành đột xuất kiểm tra đối với 10 cơ sở kinh doanh cà phê chòi, võng, dọc Quốc lộ 13 tại ấp Phú Long, xã Thanh phú. Tại thời điểm kiểm tra, có 02/10 cơ sở là có giấy phép ĐKKD còn lại 08/10 cơ sở không có GPKD; hầu hết các cơ sở không có nhân viên phục vụ quán và không có nhân viên pha chế vì các quán chỉ chủ yếu bán nước chai, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện có dấu hiệu trá hình hoạt động mại dâm và mất an ninh trật tự, tệ nạn xã hội; hiện trạng các chòi lá chưa đúng quy cách; ánh sáng đèn tại các chòi của các cơ sở không đảm bảo.

- Đoàn đã tiến hành lập biên bản và hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở thực hiện quy định pháp luật (theo Điều 11 của Nghị định số 178/2004/NĐ-CP) đồng thời đề nghị UBND xã Thanh Phú cử cán bộ hướng dẫn các cơ sở làm cam kết không vi phạm tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm... Yêu cầu các cơ sở nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ thủ tục; khắc phục các thiếu sót mà Đoàn đã hướng dẫn bổ sung; sau 10 ngày đoàn tiếp tục tổ chức kiểm tra nếu chủ các hộ kinh doanh không cung cấp đủ giấy tờ liên quan đúng (theo Nghị Định số 178/2004/NĐ-CP). Đoàn sẽ tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa và TT, Công an thị xã, UBND xã Thanh Phú thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ quán cà phê dọc hai bên đường QL13 ấp Phú Long, xã Thanh Phú. Hướng dẫn các cơ sở hoàn tất hồ sơ theo nội dung quy định theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý, phòng ngừa hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về điều kiện kinh doanh lưu trú và để xảy ra hoạt động mại dâm trong phạm vi đơn vị quản lý theo thẩm quyền.

**3. Cử tri ông Nguyễn Hồng Sơn, ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú: Đề nghị các ngành chức năng thị xã Bình Long xem xét, giải quyết về việc xả rác (đổ rác) trên**



**đoạn đường Đoàn Thị Điểm (gần đồi Đồng Long) gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan đô thị.**

Đối với nội dung này, UBND thị xã trả lời cử tri như sau: sau khi có kiến nghị của cử tri về vấn đề rác thải, UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn là Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu đơn vị thu gom rác trên địa bàn thị xã tiến hành thu gom rác tại khu vực trên. Để khắc phục tình trạng cố tình xả rác, UBND thị xã đã yêu cầu UBND Phường An Lộc tăng cường tuyên truyền vận động, cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử phạt những đối tượng cố ý vứt rác trong khu vực này.

**4. Cử tri bà Nguyễn Thị Khánh, ấp 17, xã Thanh Phú: Kiến nghị về trường hợp đất đai của gia đình, đề nghị xác minh lại ranh giới và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.**

Đối với nội dung này, UBND xã thị xã Bình Long đã có Công văn số 2120/UBND-SX, ngày 20/10/2022 yêu cầu UBND xã Thanh Phú vận động hộ bà Nguyễn Thị Khánh và các hộ có liên quan đang sử dụng phần diện tích đất lòng suối và hành lang bảo vệ suối như đã nêu ở trên trả lại hiện trạng phần diện tích suối và hành lang bảo vệ để Nhà nước quản lý theo quy định. Trường hợp hộ bà Nguyễn Thị Khánh không tự nguyện trả lại diện tích thuộc phạm vi đất công, đề nghị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính về lấn chiếm đất trái quy định và buộc khôi phục theo hiện trạng con suối.

**5. Cử tri ông Nguyễn Văn Hải, khu phố Bình An, phường An Lộc: Đường dây điện tại tổ 6 khu phố Bình An xuống cấp đề nghị ngành điện lực xem xét nâng cấp.**

Đối với nội dung này, Điện lực Bình Long trả lời cử tri như sau: Nội dung kiến nghị của cử tri thuộc dự án “cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện trung, hạ thế khu vực trung tâm thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước” do Liên danh Công ty cổ phần Điện lực Licogi 16 – Công ty Cổ phần Licogi 16 thực hiện thi công và đã thi công hoàn tất. Hiện tại công trình đang trong thời gian nghiệm thu đóng tiền và quyết toán. Khi công trình trên đóng điện, Điện lực Bình Long sẽ thông báo đến Nhân dân được biết và đến phòng giao dịch khách hàng Điện lực Bình Long làm thủ tục hồ sơ di dời công tơ đến vị trí mới.

**6. Cử tri ông Tăng Văn Huân, khu phố An Bình, phường An Lộc: Đường điện tổ 5 ngay cổng chào khu phố An Bình đi vào đã xuống cấp, cành cây vươn ra chạm vào đường dây, Nhân dân có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị các cấp xem xét.**

Đối với nội dung này, Điện lực Bình Long trả lời cử tri như sau:

- Đối với đường dây điện đã xuống cấp: Qua kiểm tra thực tế cho thấy Điện lực Bình Long đã đầu tư kéo lưới điện hạ thế ở tuyến đường nói trên và chỉ có khoảng 100m là chưa có đường dây hạ thế. Các đường dây điện đã xuống cấp như phản ánh là 05 đường dây sau công tơ của 05 hộ dân, thuộc tài sản khách hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo toàn diện trong Nhân dân, Điện lực Bình Long đã phối hợp với các cơ quan, ban,



ngành, đoàn thể thị xã phổ biến, tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả qua các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của các cấp. Điện lực Bình Long đề nghị UBND phường An Lộc tiếp tục phối hợp Điện lực Bình Long tuyên truyền phổ biến đến người dân sử dụng điện an toàn trong đó có việc xử lý các đường dây nêu trên.

- Đối với cành cây vươn ra chạm và đường dây: Qua kiểm tra thực tế cho thấy có khoảng 20 – 30 cây sà cừ do các hộ dân trồng dọc theo đường bê tông. Các cây sà cừ này chạm vào đường dây thông tin, viễn thông, cáp quang không phải lưới điện như trong phản ánh. Theo yêu cầu của cử tri cần phải cưa hạ những cây sà cừ trên. Vì vậy, để đảm bảo an toàn trong Nhân dân, UBND thị xã yêu cầu UBND phường An Lộc phối hợp với các phòng, ban chuyên môn và Nhân dân thực hiện việc cưa các cây sà cừ nói trên.

Bên cạnh đó, để khắc phục hiện trạng lưới điện trên cần xây dựng mới 0,1km đường dây hạ thế dọc theo đường bê tông đầu nối vào trụ BTLT 3a thuộc lưới hạ áp Bình Tân 16/11 với tổng mức đầu tư khoảng 75 triệu đồng, tương đương suất đầu tư 15 triệu đồng/01 hộ.

Hiện nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2022 Công ty Điện lực Bình Phước phân bổ cho Điện lực Bình Long đã hết. Để đảm bảo cấp điện cho khu vực này Điện lực Bình Long ghi nhận và báo cáo về Công ty Điện lực Bình Phước để thực hiện sắp xếp nguồn vốn trong năm 2023 và sẽ thực hiện đầu tư khi được phân bổ vốn theo thứ tự ưu tiên.

**7. Cử tri ông Đỗ Xuân An, khu phố Phú Sơn, phường An Lộc: Về nước sạch nhưng thực tế là không sạch, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.**

Đối với nội dung này, UBND thị xã trả lời cử tri như sau: Xác nhận được nguyên nhân nước sinh hoạt bị đục, UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành thực hiện từ những ngày đầu xảy ra sự cố. Sau khi kiểm tra toàn tuyến ống cấp nước trên địa bàn thị xã, đã chọn giải pháp súc rửa đường ống được thực hiện theo từng khu vực, nơi có hệ thống xả cặn được bố trí trên hệ thống ống tránh gây ảnh hưởng đến những hộ dân lân cận. Trong những thời điểm súc rửa đường ống, đơn vị thực hiện đã kịp thời thông báo đến người dân thông qua phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, người dân có thể hỗ trợ thêm bằng cách xả bỏ phần nước đục ban đầu đến khi nhìn thấy nước trong thì bắt đầu sử dụng và tất nhiên việc hỗ trợ này chỉ thực hiện trong giai đoạn súc xả vệ sinh đường ống. Việc xả rửa hệ thống ống trên toàn thị xã Bình Long là tương đối khó khăn, muốn khắc phục triệt để thì thao tác phải trải qua nhiều lần, rất muốn nhận được sự đồng thuận từ phía người dân để sự cố được kết thúc nhanh chóng. UBND thị xã sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện trong thời gian sớm nhất.

**8. Cử tri ông Vũ Văn Quang, tổ 9, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh: Vụ việc hầm đá tại tổ 9, khu phố Phú Xuân đề nghị UBND thị xã sớm có hướng giải quyết và trả lời cho cử tri biết.**



Đối với nội dung này, UBND thị xã trả lời cử tri như sau: tại cuộc họp giao ban khối nội chính quý III/2022 vào tháng 10/2022, Chủ tịch UBND thị xã đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện, tới thời điểm hiện tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND thị xã trình tự thủ tục thu hồi khu đất trên. Kết quả thực hiện sẽ thông tin đến cử tri được biết.

**9. Cử tri ông Trần Ngọc Tuấn và ông Vũ Ngọc Anh, khu phố Phú Hòa, phường Phú Thịnh: Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu vực Lò gạch khu phố Phú Hoà đề nghị UBND thị xã xem xét trả lời cho cử tri và nhân dân khu phố.**

Đối với nội dung này, UBND thị xã giải trình như sau: Theo quy định tại Thông báo số 108/TB-UBND ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Bình Phước tại cuộc họp xem xét kết quả kiểm tra việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2006 có nội dung kết luận: giao toàn bộ khu đất lò gạch cũ cho UBND huyện Bình Long (nay là thị xã Bình Long) quản lý, quy hoạch khu dân cư; đối với các trường hợp lấn chiếm và xây dựng nhà trái phép, UBND huyện (UBND thị xã Bình Long) xử lý hành chính theo quy định. Vì vậy, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu vực này chưa được thực hiện, khi thực hiện quy hoạch khu dân cư các hộ sinh sống tại khu vực lò gạch chỉ được hỗ trợ đền bù theo quy định.

**10. Cử tri ông Trương Văn Vãng, ấp Thanh Tân, xã Thanh Lương**

**10.1. Cần có giải pháp quyết liệt hơn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.**

Đối với nội dung này, UBND thị xã trả lời cử tri như sau: Để phân đầu xã Thanh Lương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí của UBND tỉnh Bình Phước ban hành (*Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025*); các phòng ban chuyên môn của thị xã đã phối hợp với UBND xã Thanh Lương rà soát các tiêu chí và tham mưu UBND thị xã trình HĐND thị xã các danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; nhìn chung về cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Thanh Lương đã được bố trí vốn để thực hiện như sau:

- Về hạ tầng thương mại: đã bố trí vốn đầu tư xây dựng chợ Thanh Lương (khu vực chợ bị cháy) giao cho UBND xã Thanh Lương làm chủ đầu tư.

- Về cơ sở vật chất văn hóa: đã bố trí vốn đầu tư mua sắm các thiết chế văn hóa cho các nhà văn hóa trên địa bàn xã và giao cho UBND xã Thanh Lương làm chủ đầu tư.

- Về cơ sở vật chất y tế: đã bố trí vốn đầu tư xây dựng trạm y tế và giao cho UBND xã Thanh Lương làm chủ đầu tư.

- Về làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù nhà nước và nhân dân cùng làm: nhà nước hỗ trợ cát, đá, chi phí vận chuyển (ngân sách thị xã), xi măng (ngân sách tỉnh); Nhân dân đóng góp tiền công và giải phóng mặt bằng xây dựng.



- Đối với các công trình trường học và một số tuyến đường giao thông đã bố trí vốn đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã làm chủ đầu tư. Hiện nay UBND thị xã đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã, các công ty tư vấn, phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư.

UBND thị xã yêu cầu UBND xã Thanh Lương đẩy nhanh tiến độ làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, các công trình, dự án giao cho UBND xã Thanh Lương làm chủ đầu tư và đôn đốc, phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện thi công các công trình trên địa bàn xã và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện về UBND thị xã.

**10.2. Sớm có văn bản kết luận những tuyến đường tự mở chưa có tên trên bản đồ nhưng có người dân ở và sinh sống từ lâu trong đó có ấp Thanh An (khoảng 20km).**

Đối với nội dung này, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn thực hiện triển khai quy hoạch, lấy ý kiến dân đề thống nhất đưa vào quy hoạch giao thông, thể hiện lên bản đồ giao thông và cập nhật lên bản đồ giao thông trong kỳ quy hoạch tới. Sau khi quy hoạch giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND thị xã sẽ hướng dẫn UBND cấp xã tiếp tục thực hiện theo trình tự, thủ tục cho người dân từng bước hình thành đường giao thông; các trường hợp không đủ điều kiện quy hoạch giao thông mà người sử dụng đất có nhu cầu hình thành lối đi thì UBND xã sẽ trực tiếp hướng dẫn thực hiện.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa XII. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Thị ủy;
- CT, PCT. HĐND thị xã;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- UBND các xã, phường;
- LĐVP, CV (TH);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



*Hoàng Thị Hồng Vân*